

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2013

## จงเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ งานฉลองครบรอบ 31 ปีของการเปิดคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล



1. การนมัสการเปิดคริสตจักรเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2013
2. จากการประชุมที่นฟูพิเศษอย่างต่อเนื่องสองสัปดาห์ของ ดร.แจร์รอก ลีครั้งที่สิบสอง
3. ดิเคอเอ็มไพร์สเตทในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวถ่ายถอดสัญญาณของสถานีโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.
4. บ่อน้ำจืดเมืองมวนที่ท่าทะเลสาบเค็มถูกเปลี่ยนเป็นน้ำจืดด้วยฤทธิ์อำนาจของคำอธิษฐาน
5. การรักษาโรคอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นในการประกาศใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ
6. รุ่งมีรูปทรงหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์
7. การประกาศใหญ่ในอิสราเอลปี 2009 ในกรุงเยรูซาเล็ม
8. การประกาศใหญ่ในอินเดียปี 2002 ซึ่งมีผู้คนเข้าร่วม 2 ล้านคน
9. ภาพที่ถ่ายจากมุมมองของโครงสร้างสถานนมัสการคานาอัน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 1982 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลได้ถวายการนมัสการเปิดคริสตจักรด้วยผู้เชื่อ 13 คนซึ่งรวมถึงเด็กอีกสองสามคนภายในห้องนมัสการที่มีขนาดประมาณ 40 ตารางวาหรือ 360 ตารางฟุต (ภาพที่ 1) เวลานี้ คริสตจักรได้เติบโตจนกลายเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ซึ่งมีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรอยู่มากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก พลังที่เป็นแรงจูงใจเกิดมาจากคำเทศนาที่เต็มไปด้วยชีวิตของศิษยาภิบาลอาวูโซ ดร.แจร์รอก ลีที่ท่านได้รับการอธิษฐานอย่างมากและการอดอาหารเป็นเวลานาน ทั้งยังมีหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งยืนยันถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์

นับจากการเปิดตัวคริสตจักรเป็นต้นมา คริสตจักรนี้ได้มีประสบการณ์กับหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมาย เหมือนกับที่คริสตจักรในยุคแรกมีประสบการณ์ เช่น การทำให้ฝนหยุดตกลงมา การทำให้พายุไต้ฝุ่นและเฮอริเคน เปลี่ยนเส้นทาง การทำให้คนตาบอดเป็นขึ้นมา และการทำให้คนตาบอดมองเห็นผ่านคำอธิษฐานของดร.ลี (ภาพที่ 4)

ในปี 1993 คริสตจักรมันมินได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 50 คริสตจักรชั้นนำของโลกโดยนิตยสาร "โลกคริสตชน" ของสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งปี 2004 ดร.ลีได้จัดการประชุมฟื้นฟูพิเศษสองสัปดาห์ต่อเนื่องในทุกเดือนพฤษภาคม การรักษาโรคและการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าเกิดขึ้นอย่างมากมายในการประชุมเหล่านั้น

มีการอัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2000 น้ำทะเลที่มีรสเค็มจากบ่อน้ำของคริสตจักรมันมินมวนใน เมืองมวนกุน จังหวัดจอนนัมถูกเปลี่ยนเป็นน้ำจืดดื่มได้โดยคำอธิษฐานของดร.ลี หลายคนดื่มน้ำจากบ่อน้ำจืด เมืองมวน และใช้น้ำนั้นทาที่ร่างกายด้วยความเชื่อต่างก็หายจากโรคนานาชนิดและได้รับพระพรมากมายที่บ้าน ในที่ทำงาน และในธุรกิจ (ภาพที่ 3)

การทำงานที่นำตื่นเต้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏให้เห็นในการประกาศใหญ่ของคริสตจักรในต่างประเทศที่ จัดขึ้นในประเทศต่าง ๆ เช่น ปากีสถาน เคนยา อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล เป็นต้น การทำงานนี้ ส่งผลให้โรคนานาชนิดได้รับการรักษาให้หาย เช่น โรคเมเร็งและโรคเอดส์ เป็นต้น คนตาบอดหลายคนมองเห็น คนใบหูตึงได้ และคนหูหนวกได้ยิน คนไม่เป็นคริสเตียนกลับใจมาเป็นคริสเตียน การรักษาโรคอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นและคำอธิษฐานนำลงมาจากเบื้องบนผ่านผ้าเช็ดหน้าที่ดร.ลีอธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12)

การทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจนี้ทำให้สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและทั่วโลก ภารกิจเหล่านี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลกผ่านทางสถานีโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ([www.gcmtv.org](http://www.gcmtv.org)) ซึ่งครอบคลุม มากกว่า 170 ประเทศ หนังสือของดร.ลีที่ถูกจัดพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ 57 ภาษา และเครือข่ายหมอบริสเตียนทั่วโลก (WCDN) ที่สาธิตให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของการบำบัดรักษาของพระเจ้าในทางการแพทย์ซึ่งช่วยปลุกดวง วิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลกให้ตื่นขึ้น

สมาชิกคริสตจักรได้อธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อนมาเป็นเวลา 31 ปีและบัดนี้คนเหล่านี้ได้กลายเป็นผลฝ่ายวิญญาณด้วยการอยู่ในกระแสของการไหลบ่าฝ่ายวิญญาณ คนเหล่านี้กำลังจะทำการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับยุคสุดท้าย ท้ายสำเร็จแล้วด้วยการสร้างสถานนมัสการคานาอันและอภิสถานนมัสการ

# ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ และหวังอยู่เสมอ



ศิษยาภิบาลอาร์ส ดร.แจร์อิก ลี

“ความรักนั้นอดทนนาน...ทนได้ทุกอย่าง เชื่อในส่วนดีของเขายู่เสมอ มีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง” (1 โครินธ์ 13:4-7)

ในโลกนี้ไม่มีใครเกลียดคำว่า “ความรัก” คนหนึ่งสามารถเป็นสุขได้ถ้าเขามีความรักอย่างบริบูรณ์อยู่ในเขาไม่ว่า ชีวิตของเขาจะยากเพียงสักเพียงใดก็ตาม ในทางตรงกันข้าม คุณไม่สามารถมีความสุขที่แท้จริงถ้าเขาไม่มีความรักฝ่ายวิญญาณแม้ว่าเขาจะมีชีวิตที่มั่นคงในความมั่งคั่งทางการเงิน ความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับ มนุษย์และควรเป็นความรักฝ่ายวิญญาณซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไป

ลักษณะของความรักฝ่ายวิญญาณได้รับการอธิบายไว้ใน 1 โครินธ์บทที่ 13 พระคัมภีร์กล่าวว่าความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่อในส่วนดีของเขายู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ ขอให้เราจะลึกซึ้งไปในความหมายฝ่ายวิญญาณของสิ่งนี้และวิธีการที่จะบรรลุถึงความรักฝ่ายวิญญาณ

## 1. ความรักทนได้ทุกอย่าง

หลังจากเราต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เราก็พยายามที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า ในขณะที่กำลังทำเช่น นั้นท่านพบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านต้องทน ถ้าท่านโกรธหรือรู้สึกแค้นใจเพราะคนอื่น ตอนที่ท่านต้องทนอยู่กับคนอื่น ท่านต้องทนกับการที่ท่านไม่พอใจกับการที่ท่านอยากทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อเห็นแก่คนอื่นเช่นกัน

เพราะเหตุนี้ “ความรักนั้นอดทนนาน” จึงถูกบันทึกไว้ว่าเป็นลักษณะแรก ของความรักฝ่ายวิญญาณในจำนวน 15 ลักษณะ เราต้องอดทนกับความทุกข์ลำบากทุกอย่างเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นที่ทุกขชนิดในจิตใจของเราทั้งไปและอดทนนานในการต่อสู้กับ “ตัวตน” ของเรา สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า “ความอดทน” ถ้าท่านเช่นนั้น “การทนได้ทุกอย่าง” หมายถึงอะไร สิ่งนี้หมายถึงการทนกับความทุกข์ทั้งที่คิดจากคนอื่นหลัง จากที่เราได้เตรียมจิตใจของเราไว้ในความจริง กล่าวคือ การทนได้ทุกอย่างในขณะที่มีความหมายกว้างกว่าขอที่ว่า

“ความรักนั้นอดทนนาน” สิ่งนี้เป็นการทนกับทุกอย่างที่ไม่เป็นไปตามความรักฝ่ายวิญญาณ

กล่าวคือ สิ่งนี้เป็นการทนกับความชั่วทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงความเท็จ เนื้อหา และความบาป ยกตัวอย่าง การไม่อดทนนาน การไม่กระทำคุณให้ แต่กลับเป็นการโกรธ การเยาะเย้ย และการหยาบคาย สิ่งเหล่านี้ล้วนตรงกันข้ามกับความรักฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น นอกจากนี้ การเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว การลุ่มเลี้ยว การช่างจดจำความคิด และการชื่นชมยินดีในความชั่วช้าล้วนถูกรวมอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นของความรักฝ่ายวิญญาณ

การทนกับบางสิ่งบางอย่างในที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงการข่มขู่สิ่งนั้นเอาไว้ แต่เป็นการกำจัดลักษณะที่อยู่ตรงกันข้ามกับ ความรักทั้งไป ซึ่งได้แก่ความเท็จทั้งสิ้นจากจิตใจของเราและทำให้สิ่งเหล่านั้นหายไป สิ่งนี้เป็นการเข้าสู่หน้จิตใจของเรา ถ้าเราเข้าสู่หน้จิตใจของเราและกำจัดเนื้อหนังทั้งไปทั้งหมด จากนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่ เต็มล้นไปด้วยความรักฝ่ายวิญญาณเพียงอย่างเดียว

ที่จริง ถ้าเราบรรลุถึงวิญญาณในจิตใจของเรา คำว่า “ทน” ก็ไม่มีความจำเป็น เพราะการอยู่ในฝ่ายวิญญาณหมายถึง ความว่าเรารักพระเจ้าเหนือกว่าสิ่งอื่นใด เราจึงไม่สามารถคิดถึงสิ่งใดที่ขัดแย้งกับความรักและเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ อยู่นอย่างเนิ่นนาน นอกจากนั้น เพราะเราไม่มีความชั่วในจิตใจของเรา เราจึงมองไม่เห็นความบกพร่องหรือความคิด ของคนอื่น แม้เราจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้น แต่เราก็พยายามที่จะเข้าใจและปกปิดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องทนกับสิ่งใด

มนุษย์ปฏิบัติกับพระเยซูผู้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยเขาผู้เป็นคนบาปให้รอดอย่างไร ทุกสิ่งที่จะพระเยซูทรงกระทำล้วน เป็นเรื่องของความดีเท่านั้น แต่มนุษย์กลับดูหมิ่นและรังเกียจพระองค์ ในที่สุดคนเหล่านั้นก็ตรึงพระองค์ พระเยซู ทรงเป็นความจริงทรงทนกับมนุษย์อย่างเจ็บปวด ๆ พระองค์ก็ถึงกับวิงวอนเพื่อคนอื่นเหล่านั้นว่า “ข้าแต่พระบิดา ขอโปรด อภัยโทษเขา เพราะว่าข้าไม่รู้ว่าเขาทำอะไร” (ลูกา 23:34)

การทนกับทุกสิ่งของพระเยซูและความรักของพระองค์ส่งผลไปสู่พระราชกิจแห่งความรอด ใครก็ตามที่ต้อนรับเอา พระองค์เป็นพระเจ้าช่วยไต่รอดก็สามารถเป็นบุตรของพระเจ้าได้ คนเหล่านี้ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงรักเรา ดังนั้นพระองค์จึงทรง “ทน” กับเราและพระองค์ทรงรอคอยเราให้เป็นบุตรที่แท้จริงของพระองค์

## 2. ความรักที่เชื่อในส่วนดีของเขายู่เสมอ

ถ้าท่านรักใครบางคนด้วยจิตใจของท่าน ท่านก็จะเชื่อในทุกสิ่งเกี่ยวกับคนนั้น แม้เขาจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ ท่านก็พยายามที่จะเชื่อในตัวเขา ท่านสามารถมองดูเขาด้วยความรักเพราะท่านเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง การ เชื่อในแนวทางนี้คือบทพิสูจน์แห่งความรักที่มีต่อคนอื่น

อาจพูดได้ว่าความรักคือมาตรฐานวัดขนาดแห่งความรัก ดังนั้นการเชื่อในพระเจ้าอย่างสนิทใจก็คือการรักพระองค์ อย่างสนิทใจ ด้วยความเชื่ออย่างสมบูรณ์แบบของท่านในพระเจ้าอับราฮัมจึงถูกเรียกว่า “บิดาแห่งความเชื่อ” และ มิตรสหายของพระเจ้า ความเชื่อของท่านในพระเจ้าจริงใจมากทำให้อับราฮัมเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าที่ทรง บอกให้ท่านถวายอิสอัคบุตรคนเดียวของท่านเป็นเครื่องบูชาโดยไม่ลังเล ท่านทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าท่านเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาอย่างสิ้นเชิง

เหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าความรักเชื่อในส่วนดีของเขายู่เสมอ ผู้คนที่รักพระเจ้าอย่างสมบูรณ์จะเชื่อในคำคริสต์ ของพระเจ้าทั้งหมด 100% เช่นกัน นอกจากนั้น เนื่องจากเขาเชื่อในทุกสิ่งเขาจึงทนกับทุกสิ่ง เพื่อจะทนกับทุกสิ่งที่ยึดแย้งกับความรักฝ่ายวิญญาณ เราต้องมีความเชื่อ กล่าวคือ เราจะสามารถเข้าสู่นห้จิตใจของเรา กำจัดสิ่งที่ขัดแย้งกับความรักทั้งไป และมีความหวังในทุกสิ่งได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อในพระคำทั้งสิ้นของพระเจ้าเท่านั้น

พระเจ้าทรงรักเราอย่างไร พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเราผู้เป็นคนบาปโดยไม่คิด เสียค่า พระองค์ทรงเปิดหนทางแห่งความรอด ไม่ใช่เพราะว่าเรารักพระองค์ก่อนและเชื่อในพระองค์ พระเจ้าทรง รักเราก่อนและด้วยการเชื่อในความจริงข้อนี้เราจึงเข้ามารักพระเจ้าเหมือนที่บันทึกไว้ใน 1 ยอห์น 4:9-10 อันดับ แรกเรารักพระเจ้าด้วยการเชื่อในความจริงข้อนี้ แต่ถ้าเราบรรลุถึงความรักฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเราก็จะบรรลุถึง ระดับที่เราจะเชื่ออย่างสมบูรณ์เพราะเรารัก

เป็นไปได้ที่จะบรรลุถึงความรักฝ่ายวิญญาณเมื่อเรากำจัดความเท็จทั้งสิ้นออกไปจากจิตใจของเรา ผู้คนที่บรรลุถึง ความรักฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์จะเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นอยู่เสมอ แม้คุณจะมี ความคิดและความบกพร่องมากมายและดูเหมือนไม่ควร ได้รับความไว้วางใจ ผู้คนที่มีความรักฝ่ายวิญญาณจะมองคนอื่นเหล่านั้นด้วยความ เชื่อ นอกจากนั้น เขามองตนเองด้วยสายตาแห่งความเชื่อเช่นกัน เขาไม่รู้สึกผิดหวังหรือคับข้องใจด้วยความอ่อนแอของตนเอง แต่เขาจะเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ไม่ทรงทอดทิ้งเขาและเชื่อว่าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราในจิตใจของเราอยู่เสมอว่า “เจ้าทำได้” และทำให้สิ่งต่างๆสำเร็จลุล่วงตามที่เราเชื่อ

## 3. ความรักมีความหวังอยู่เสมอ

บางครั้งคุณต้องการที่จะเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นไปตามแนวทางที่เขาต้องการเพราะเขาไม่ชอบวิถีการประพฤติ ของคนอื่น แต่เขาเอาแต่โต้แย้งโดยไม่ยอมโอ้อุ้มเมตตากระทั่งเรื่องที่ดีที่สุดที่เขาได้ละก็ การที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็ดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระ ดังนั้นท่านควรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวท่านมากกว่าที่จะรอคอย ให้คนอื่นเปลี่ยนแปลง ท่านต้องมองเขาด้วยความรักและรอคอยเขาด้วยความเชื่อ

การมีความหวังอยู่เสมอคือการได้ฝันและรอคอยในทุกสิ่งที่ท่านเชื่อกลายเป็นจริง กล่าวคือ ถ้าท่านรักพระเจ้าท่าน ก็จะเชื่อพระคำทั้งสิ้นของพระองค์ และหวังว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามพระคำของพระองค์ ท่านกำลังหวังถึงวันที่ท่านจะรวมแบ่งเป็นความรักกับพระเจ้าพระบิดาในวันนั้นในแผ่นดินสวรรค์อันงดงาม เพราะเหตุนี้ท่านจึงทนกับทุกสิ่ง และวิ่งแข่งในความเชื่อของท่าน

อย่างไรก็ตาม คนชาวโลกที่ไม่มีความหวังในทุกสิ่งด้วยความเชื่อจะไม่มี ความหวังในเรื่องแผ่นดินสวรรค์ เนื่องจาก เขาไม่มีความหวังนี้เขาจึงดำเนินชีวิตราวกับว่าจุดจบของชีวิตในโลกนี้คือจุดจบของชีวิตของเขา เขาทำตามและมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ฝ่ายหนึ่ง เพราะเขาไม่มีความหวังใจอย่างแท้จริงเขาจึงมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันด้วยความ ยากลำบากโดยไม่มี ความหวัง เขาอาจดำเนินชีวิตวันต่อวันด้วยความกลัวอนาคตจนกว่าการเสียชีวิต

ในทางตรงกันข้าม ผู้คนที่เชื่อในพระเจ้ายึดมั่นความหวังอยู่เสมอ ดังนั้นเขาจึงสามารถเดินอยู่ในทางแคบตามที่บันทึก ไว้ในมัทธิว 7:13-14 ใน 1 โครินธ์ 15:19 อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “ถ้าพวกเรามีความหวังใจในพระคริสต์ในชีวิตนี้เท่านั้น เราก็คือพวกที่นำสิ่งที่ดีที่สุดไปบรรดาคนทั้งปวง”

จากมุมมองฝ่ายหนึ่ง การบังคับตนเองและการใช้ชีวิตด้วยความเข้มงวดเป็นภาระหนัก สำหรับคนที่ไม่มีเชื่อ ทางของเราจะคับแคบ แต่สำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อหนทางนี้เป็นหนทางที่สุขใจกว่าหนทางอื่นใดเพราะหนทางนี้เป็น หนทางที่นำไปสู่นิรันดร์กาลในสวรรค์สถานอันงดงาม เหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้นว่าความรักจะรอคอยและหวังอยู่เสมอในทุกสิ่งจนกว่าทุกสิ่งที่คุณเชื่อมันจะกลายเป็นความจริง

พี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน... พระเจ้าทรงกำลังรอคอยให้ท่านบรรลุถึงความรักฝ่ายวิญญาณและเป็นบุตรที่แท้จริง ของพระองค์ สำหรับพระองค์พันวันเป็นเหมือนหนึ่งวัน ดังนั้นเราจึงสามารถมองดูทุกคนด้วยความเชื่อและทนกับ ทุกสิ่ง สมอริษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะนำดวงวิญญาณจำนวน มากมาสู่หนทางแห่งความรอด

## พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเรบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบาปชำระ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระบาปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โดของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงสิ้นพระชนม์
- การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

## หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์ และไม่มี ข้อผิดพลาด
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ โดของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรค์นิรันดร์
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจประกาศถึงความเชื่อของต้นคำ “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”  
 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยความอหังงใจให้ทรงโปรดให้เรามีท่ามกลางมนุษย์ที่ไต่ฟ้า”

# หลักการที่เราต้องรู้เพื่อรับการบำบัดรักษาของพระเจ้า

การประชุมของหมอคริสเตียนนานาชาติ ครั้งที่ 10 ของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) ถูกจัดขึ้นที่เมืองโทลิวคา ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2013 หมอและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เกือบ 350 คน จาก 24 ประเทศเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ที่เมืองโทลิวคา มีการนำเสนอบทความพิเศษและกรณีการบำบัดรักษาของพระเจ้าจำนวนมาก ในบรรดาบทความและกรณีเหล่านี้ ขอให้เราพิจารณาดูการนำเสนอและคำพยานพิเศษ ของดร.อัลวิน ฮวาง

นี่เป็นกรณีของการรักษาการสะสมแคลเซียมในเนื้อเยื่อที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดอย่างรุนแรงด้วยความเชื่อ

ในเดือนมีนาคม 2013 ลูซี่ ซี. ฮวาง ลูกสาวของผมเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงที่ข้อมือซ้ายของเธอและต้องเข้ารับ การตรวจ หมอวินิจฉัยในเวลานั้นว่าเธอมีอาการสะสมของแคลเซียมในเนื้อเยื่อ หินปูนที่สะสมอยู่นั้น ได้ทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่รอบหินปูนซึ่งทำให้เธอเกิดอาการปวดอย่างรุนแรง การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอในวันต่อมาชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของเนื้อเยื่อที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมของเธอนั้นแตก ร้าว อาการของเธอรุนแรงเพราะความเจ็บปวด อย่างมากที่เกิดจากรอยแตกนั้น แม้มันท่ามกลางความเจ็บปวด ความมุ่งมั่นของเธอที่จะรับการบำบัดรักษาของ พระเจ้าก็ไม่สั่นคลอน

เพื่อรับการรักษา เธอได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การอธิษฐานมันนิน ที่เป็นศูนย์ในสังกัดของคริสตจักรมันนินเซ็นทรัล จากการฟังคำเทศนาของอาจารย์บ็อกนิม ลี ผู้อำนวยการศูนย์ เธอค้นพบว่าเธอเป็นคนที่มีความเชื่อแบบอื่น ๆ และเริ่มกลับใจอย่างถ่องแท้ ในช่วงการประชุมครั้งต่อมาเธอได้รับพระคุณมากขึ้นและกลับใจอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน จากนั้นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

ความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอหายไปเมื่อเธอรับเอาคำอธิษฐานของอาจารย์ลีโดยใช่เหตุหน้าที่ดร.แจร์อ็อก ลี อธิษฐานเจิมเอาไว (กิจการ 19:11-12) สิ่งนี้เกิดขึ้น ได้เพราะลูซี่ไม่ล้มเลิกกลางคันและเธอได้ทำลายกำแพงบาปที่ ต่อสู้กับพระเจ้าลงไปด้วยการกลับใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นบัดนี้ขอให้เราสำรวจถึงหลักการ โดยละเอียดที่เราต้องรู้เพื่อรับการบำบัดรักษาของพระเจ้า

## หลักการที่จะทำให้การบำบัดรักษาของพระเจ้าเกิดขึ้น จากกรณีการรักษาลูซี่

ประการแรก เธอเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่แปรเปลี่ยน ถ้าเธอไม่ได้ฟังฟังพระเจ้าจนถึงที่สุดเธอคงไม่ได้รับคำตอบ ลูซี่เคยเห็นผู้คนจำนวนมากนับไม่ถ้วนได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้ายที่ไม่มีความหวังรักษาด้วยตาของตนเองผ่านคำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ลีนับตั้งแต่วัยเด็กของเธอ ดังนั้นเธอจึงนำสิ่งนั้นมาประยุกต์ใช้กับความเชื่อของตน

ประการที่สอง กำแพงบาประหว่างเธอกับเธอถูกทำลายลง ครั้งแรกเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงมีโรคชนิดนี้ แต่ในขณะที่เธอฟังคำเทศนาในการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของ พระเจ้าเธอได้ค้นพบปัญหาของเธอและกลับใจอย่างถ่องแท้ สิ่งนี้ช่วยให้เธอทำลายกำแพงบาปที่อยู่ระหว่างเธอกับ พระเจ้าลงไป

ประการที่สาม เธออธิษฐานจนกระทั่งเธอมีความเชื่อที่คู่ควรได้รับคำตอบขามาอยู่ในจิตใจของเธอ

เธอไม่หยุดอธิษฐานไปจนกว่าเธอจะได้รับคำตอบด้วยความเชื่อตามที่ 1 เธสะโลนิกา 5:17 กล่าวว่า “จงอธิษฐาน อย่างสม่ำเสมอ” เธอเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานคำตอบให้กับคำอธิษฐานของเธอในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและเธอ เพียงแต่อธิษฐานอย่างต่อเนื่อง

สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ผมได้มองดูชีวิตของเธออย่างใกล้ชิดมากขึ้น ชีวิตของเธอสาละวนอยู่กับการเรียนและการสอบที่ โรงเรียน การทำงาน การทำกิจกรรมนอกหลักสูตร และการทำงานครั้งละไม่นาน เธอ ไม่ได้หยุดอธิษฐาน หรือทำบาปที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม เธอได้สูญเสียความรักครั้งแรกที่มีต่อองค์พระผู้



ดร.อัลวิน ฮวาง (ประสาทสรีรวิทยา รองประธานเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก)

### การนำเสนอกรณี



ก่อนการอธิษฐาน การสะสมแคลเซียมในเนื้อเยื่อ หลังการอธิษฐาน ไม่มีการสะสมแคลเซียมในเนื้อเยื่อ

เป็นเจ้าของ โดยไม่รู้ตัวและความร้อนรนของเธอสำหรับการชำระให้บริสุทธิ์ได้เขยื้อนลง ในที่สุดเธอก็ตระหนักถึงสิ่งนั้นและ เธอได้สัมผัสกับพระทัยและความรักของพระเจ้าในขณะที่ฟังคำเทศนาที่ศูนย์การอธิษฐานมันนิน

จากช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาเธอได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ เธอรู้ว่าเธอต้องรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าเธอจะยุ่งเพียง ใดหรือสถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนก็ตาม เธอต้องไม่หยุดอยู่กับที่หรือถดถอยในการเจริญเติบโตของความ เชื่อและเธอต้องให้พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเธอ

### พระเจ้าทรงประทานคำตอบตามขนาดแห่งความเชื่อของแต่ละคน

1 ขอบัน 2:12-14 เปรียบระดับของความเชื่อฝ่ายวิญญาณกับขั้นตอนการเจริญเติบโตของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ความ เชื่อของลูกเล็ก ๆ ความเชื่อของลูก ความเชื่อของหนุ่ม ๆ และความเชื่อของบิดา พระเจ้าทรงวัดระดับความเชื่อ ของแต่ละคนและทรงประทานคำตอบให้กับเขาตามระดับความเชื่อนั้น

พระเจ้าทรงพอพระทัยและประทานคำตอบเมื่อผู้เชื่อใหม่สำแดงความเชื่อออกมาแม้แต่เพียงเล็กน้อย พระองค์ทรง นำเขาให้ได้พบและมีประสบการณ์กับพระองค์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเติบโตขึ้นในความเชื่อ พระเจ้า จะทรงตอบเราตามหลักความยุติธรรม

การมีสัมพันธภาพกับพระเจ้ารวมถึงการเชื่อฟังพระองค์ สิ่งนี้หมายความว่าเราควรตองการที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วยความเชื่อของเราและเราควรรักษาพระคำของพระองค์ด้วยความเชื่อและความรักที่เรามีต่อพระองค์ แต่บาง คนไม่ได้รับการรักษา มีชีวิตอยู่กับโรคภัยหรือเสียชีวิตแม้เขาพูดว่าเขาอธิษฐานและกลับใจ กรณีเหล่านี้มีเหตุผลพิเศษหลายอย่าง หนึ่งในเหตุผลเหล่านี้ก็คือการผูกมัดฝ่ายวิญญาณที่เชื่อมโยงเข้ากับพ่อแม่ ลูก ๆ หรือคู่สมรส ของเขาที่ทำบาป

เหมือนที่กล่าวไปแล้วเราต้องให้หลักการหลายอย่างที่จะนำเอาคำตอบจากพระเจ้าลงมาในความยุติธรรมของ พระองค์ ได้แก่ ความเชื่อ การกลับใจ การอธิษฐาน การเติบโตฝ่ายวิญญาณ และการผูกมัดฝ่ายวิญญาณ เราต้อง ไม่รู้สึกท้อใจ พระเจ้าคริสต์ไวโนอิสยาห์ 49:15 ว่า “ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่ติดตามบุตรชาย จากครรภ์ของนางได้หรือ แม้วานคนเหล่านั้นยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า”

ดร. ซอนซีย แครนคอลล (อายุแพทย์โรคหัวใจที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง) นำเสนอกรณีการรักษาในการประชุมของหมอ คริสเตียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายขั้นรุนแรงฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เมื่อดร.ซอนซียอธิษฐานเพื่อเขาในคลินิกโรค หัวใจปาล์มบิซ ในเมืองปาล์มบิซการเคน รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องนี้ถูกรายงานออกไปทั่วโลกโดย สำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์

แต่ผู้ป่วยคนนี้ไม่ใช่คริสเตียน ในกรณีนี้ครอบครัวของเขาได้อธิษฐานเพื่อความปลอดภัยของเขาเป็นเวลา 20 ปี คำ อธิษฐานดังกล่าวช่วยทำให้เขาฟื้นคืนชีพและต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ เราสามารถสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผู้ ทรงปรารถนาให้มนุษย์ไปถึงความปลอดภัยโดยไม่ให้สูญเสียวิญญาณแม้แต่ดวงเดียวไป การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจ ของพระเจ้าเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก

“พระเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า ‘ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ’” (ยอห์น 4:48)

# หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่

คริสตจักรแมนมินเห็นทริทัศน์หมายสำคัญ การอัศจรรย์

และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในช่วง 31 ปีที่ผ่านมา นับจากการเปิดคริสตจักรเหมือนกับคริสตจักรในยุคแรกซึ่งบันทึกไว้ในกิจการบทที่ 2 ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์ก ลี เชื่อในพระคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทั้ง 66 เล่ม 100% ทานถวาย การอดอาหารและการอธิษฐานอย่างมากมายและทูลขอฤทธิ์อำนาจที่เป็นของพระเจ้า สิ่งนี้เป็นเหตุให้คริสตจักร สามารถส่งแสงการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจอย่างอัศจรรย์ซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ ในปี 2013 สมาชิกของคริสตจักรไม่เพียงแต่มีประสบการณ์กับพระราชกิจแห่งการทรงสร้างเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งเสริมสร้างพลังแก่ชีวิตและสามารถบังคับเสริมภาพแห่งการตัดสินใจของมนุษย์ให้เปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นกัน เมื่อเราฉลองครบรอบ 31 ปีของการเปิดคริสตจักร ขอให้เรามองย้อนกลับไปดูหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่สมาชิก ประสบการณ์ในช่วงแรกของคริสตจักรแมนมิน

## การอัศจรรย์

### “ฝนที่ตกกระหน่ำลงมาย่างรุนแรงหยุดชะงักในชั่ววินาทีเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อ และสำแดงการกระทำแห่งความเชื่อ”



ศิษยาภิบาลฮยุนโฮล จู (คริสตจักรเซต 2-12 เกาหลีใต้)

คริสตจักรแมนมินจัดค่ายภาคฤดูร้อนขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1983 ในเวลานั้นผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ รับใช้ในตำแหน่งประธานนักเรียนวิชา เรากำลังจะจัดค่ายขึ้นที่เกาะแคบูนในอินชอน ดังนั้นเราต้องออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพื่อไปให้ทันเวลาเรือออก

ในวันก่อนออกเดินทางเรานอนอยู่ในห้อง

นมัสการและตื่นในราวตี 4 เพื่อถวายการนมัสการรับอรุณ ทันใดนั้นพายุ ฝนซัดกระหน่ำลงมาที่หน้าต่างพร้อมกับเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบ เราเตรียมตัวจัดค่ายด้วยใจจดจ่อ ด้วยความคาดหวัง และความตื่นเต้น แต่ตอนนี้ฝนกำลังตกลงมาอย่างหนัก แต่ไม่มีใครกังวล และไม่มีใครบน

การนมัสการรับอรุณเริ่มต้นเวลาตี 4.30 น. ฝนที่ตกหนักและพายุที่ซัดกระหน่ำดูจะไม่ยอมหยุด เมื่อการนมัสการจบสิ้นลง ศิษยาภิบาลแจร์ก ลี (เวลานั้นศิษยาภิบาลอวูโส) พูดว่า “เราได้อธิษฐานอธิษฐานและอธิษฐานคนที่อธิษฐานเพื่อการ จัดค่ายภาคฤดูร้อนในครั้งนี้มาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว เวลานั้นฝนกำลังตกหนัก พวกท่านเชื่อหรือไม่ว่าฝนจะหยุดหลังจากเราอธิษฐานร่วมกันและผมอธิษฐานต่อพระเจ้า” พวกเราตอบพร้อมกันด้วยเสียงอันดังว่า “อาเมน”

หลังจากการอธิษฐาน ศิษยาภิบาลลีกล่าวว่า

“พวกเราอธิษฐานด้วยความเชื่อ แต่ข้างนอกฝนยังคงอยู่ แต่เมื่อท่านเดินลง ไปที่ห้องโถงคานกลางพร้อมกับสัปดาห์ของท่าน ฝนจะหยุดตก” “อาเมน” คำตอบที่ดังกึกก้องของเรากระจายไปทั่วห้อง นมัสการ เราไม่เคยสงสัยเพราะเราเคยมีประสบการณ์กับการทำงานมากมายของพระเจ้าที่ปรากฏผ่านทางศิษยาภิบาล ลีของเรา

พวกเราทุกคนเดินลงบันไดไปพร้อมกับสัปดาห์ของเราโดยไม่ลังเล เราใช้เวลาอันยาวนานที่นั่นที่ซึ่งจะเดินจากห้องนมัสการ บนชั้นสองลงไปยังห้องโถง แต่เมื่อเราก้าวลงไปบนพื้นดินที่อยู่นอกประตู ภาพเหตุการณ์อันน่าประหลาดก็ปรากฏแก่ตา ของเรา ลมพายุที่พัดกระหน่ำและฝนที่ตกหนักก็หยุดชะงักลง ฮาเลลูยา

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำฝนที่ตกลงมาในวันที่ 1 สิงหาคม 1983 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีชี้ให้เห็นว่าจำนวนน้ำฝนที่ตกลง มาวัดได้ถึง 12.4 มิลลิเมตรเมื่อเวลาตี 5 ในกรุงโซล อย่างไรก็ตาม หลังจากเราอธิษฐานหลังจากการนมัสการ

รับอรุณเพื่อ ให้ฝนหยุดตกมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามรายงาน สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง

ค่ายภาคฤดูร้อนครั้งแรกทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและเราเติบโตขึ้นในความเชื่อเพราะช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่นำดินแดน ปกติคริสตจักรอื่น ๆ จะให้ความสนใจกับความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุในการจัดค่ายภาคฤดูร้อนของตน คนเหล่านั้นมีปัญหามากมายจากเล็กไปจนถึงใหญ่แม้ปกติเขาจะมีผู้เข้าร่วมค่ายไม่มากนักก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้ทรงปกป้องคริสตจักรแมนมินเอาไว้เพื่อไม่ให้เราพบกับอุบัติเหตุแม้แต่เพียง ครั้งเดียว นอกจากนี้ พระเจ้าได้ทรงอวยพรให้เราเห็นการอัศจรรย์แห่งการรักษาโรคและหมายสำคัญทุกประเภทมากมาย ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราด้วยความรัก

## หมายสำคัญ

### “ฉันเสียชีวิตจากแก๊สพิษ แต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาผ่านการอธิษฐานด้วยฤทธิ์อำนาจ”



มัคณาภิบาลอวูโสมินซอน ลี (คริสตจักรเซต 1-5 เกาหลีใต้)

ฉันเดินทางกลับบ้านหลังจากการนมัสการได้รุ่งคืนวันศุกร์ในราวตี 5 ในเดือนมีนาคม 1985 ถ่านไฟที่เตาผิงดับ ดังนั้นฉัน จึงจุดไฟขึ้นมาใหม่และเขานอนเวลาประมาณ 6 โมงเช้า ฉันอยู่คนเดียวและพยายามที่จะนอนหลับพักผ่อนสักเล็กน้อย ก่อนเดินทางไปทำงาน

ฉันตื่นขึ้นจากเตาผิงเป็นผนังที่มีประตูห้องนอนของฉัน ฉันนอนอยู่ข้างประตูนั้น ไม่นานต่อมา ฉันพยายามที่จะลุกขึ้น แต่ ฉันควบคุม

ร่างกายของตัวเองไม่ได้ ฉันพยายามหลายครั้ง แต่ศีรษะของฉันไปกระแทกกับผนังและประตูและฉันหมดสติไปในที่สุด ฉันได้ยินในภายหลังว่าตัวของฉันเอียงไปหาประตูโดยมีน้ำลายฟูมปาก ขอขอบคุณพระเจ้าที่ผู้หญิงซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังถัดไปมาพบฉัน ฉันอยู่ในอาการปางตาย ผู้หญิงคนนั้นโทรหาหมักนาคิก อาสนิม คิม (ปัจจุบันเป็นหมักนาคิกอวูโส) หมักนาคิกิม ขอร้องให้นักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่กับเธอแบกฉันใส่หลังของเขา หมักนาคิกช่วยนักศึกษาคนนั้นรับนำตัวฉันไปยังบ้านพักของศิษยาภิบาลแจร์ก ลี (ปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลอวูโสของ คริสตจักรแมนมิน)

ขณะนั้นเป็นเวลาระหว่างบ่ายโมงกับบ่ายสองโมง นั่นหมายความว่าฉันสุดเอาตัวจากถ่านไฟเข้าไปเป็นเวลา 7 หรือ 8 ชั่วโมง นักศึกษาวางฉันในนอนลงในห้องขนาดเล็กภายในบ้านของศิษยาภิบาลลีและเคาะประตูห้องของท่านโดยพูดด้วย น้ำเสียงฉุกเฉินว่า “ผู้หญิงคนนี่กำลังจะตาย โปรดอธิษฐานเพื่อเธอด้วยครับ”

แต่ไม่มีคำตอบจากห้อง ในเวลานั้นสมาชิกคริสตจักรเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำให้คนตายฟื้นคืนชีพเพราะเขาเคยเห็น ศิษยาภิบาลลีอธิษฐานเพื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งและลูกสาวสามคนของ ดร.ลีที่กำลังจะเสียชีวิตเนื่องจากสูดเอาแก๊สพิษ การบอมนอนออกไซด์เข้าไปและทำให้คนเหล่านั้นฟื้นคืนชีพหลังจากการนมัสการได้รุ่งคืนวันศุกร์ในคืนปี 1983 เพราะ เหตุนี้คนเหล่านั้นจึงนำตัวฉันไปพบศิษยาภิบาลลี แต่ไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่ามีคนอยู่ในห้องนั้น คนเหล่านั้นคงรู้สึกทึ่งใจ ด้วยความสิ้นหวังมากทีเดียว

ในเวลานั้น ศิษยาภิบาลลีกำลังถวายคำอธิษฐานแด่พระเจ้า เมื่อท่านอธิษฐานเสร็จศิษยาภิบาลลีได้วางมือลงบนศีรษะของ ฉันและอธิษฐานว่า “แก๊สจากถ่านจึงออกไป จงออกไปจากร่างกายผ่านทางช่องทางและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย”

ฉันได้ยินว่าหลังจากการอธิษฐาน ฉันฟื้นคืนสติขึ้นมาและเปิดตาของตนด้วยขอบตาอันเทา สมาชิกคนหนึ่งเห็นนิมิตในที่ แห่งนั้นและพูดกับสมาชิกคนอื่นว่า “เมื่อศิษยาภิบาลแจร์ก ลี

อธิษฐานเพื่อเธอ มีแก๊สที่เป็นควันสีดำไหลออกมาจากจมูก หู ตา และเซลล์ในร่างกายของเธอ”

เมื่อฉันตื่นมา ศิษยาภิบาลลีอยู่ที่ข้างศีรษะของฉัน ฉันพยายามที่จะลุกขึ้นด้วยความรู้สึกเกินอาย แต่ฉันขยับตัวไม่ได้ ฉัน อธิษฐานว่า “ฉันขยับตัวไม่ได้” แต่ฉันรู้สึกว่าการดิ้นรนของฉันจะกระด้าง ในช่วงสองสามนาทีต่อมาร่างกายที่แข็งทื่อของฉันเริ่ม เป็นปกติและสามารถลุกขึ้นนั่ง ยืนขึ้น พุด และขยับตัวไปมาได้โดยอิสระ ฮาเลลูยา

เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้วในเกาหลีมีผู้คนจำนวนมากที่เสียชีวิตจากแก๊สพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ และผู้คนที่ได้รับเอา แก๊สพิษนี้เข้ามามีชีวิตอยู่ยาวนานเวทนาเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในภายหลังแม้เขาจะมีชีวิตรอด ฉันเองก็เข้า โกล้อมกับความตายเนื่องจากแก๊สพิษนี้เช่นกัน ถ้าฉันบังเอิญมีโอกาสรอดชีวิตฉันคงอยู่ในสภาพของเจ้าหญิงนิทรา แต่ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและดำเนินชีวิตด้วยพลานามัยที่สมบูรณ์โดยไม่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังเลย

## จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp I G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

## จาก คริสตจักรแมนมินเชียงใหม่

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซนต์หลุยส์

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือจ. เชียงราย 57100  
โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ.วอน)  
jaewon 7700@hanmail.net

